

Nhiều lợi ích chi tiêu với chương trình trả góp qua thẻ tín dụng NCB

12:53 24/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa ra mắt dịch vụ trả góp qua thẻ tín dụng với lãi suất ưu đãi và phí chuyển đổi trả góp cạnh tranh, giúp khách hàng vừa chủ động về mặt tài chính, vừa được tận hưởng lợi ích chi tiêu trước trả tiền sau.

Bắt kịp xu hướng tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu mua sắm mọi lúc mọi nơi của khách hàng, ngân hàng NCB triển khai chương trình “mua sắm dễ dàng, trả góp nhẹ nhàng” dành cho chủ thẻ tín dụng NCB Visa với lãi suất ưu đãi và phí chuyển đổi trả góp cạnh tranh nhất thị trường hiện nay.

Theo đó, trong thời gian từ nay đến 18/07/2024, chủ thẻ NCB Visa sẽ được giảm ngay 30% phí chuyển đổi giao dịch trả góp và hưởng lãi suất ưu đãi 0%, khi mua sắm, chi tiêu chọn hình thức trả góp bằng thẻ tín dụng NCB. Ngoài ra, khách hàng còn được linh hoạt thời gian tắt toán trước hạn mà không phải chịu thêm phí chuyển đổi trả góp sau khi tắt toán. Ưu đãi áp dụng với các giao dịch thanh toán tối thiểu từ 1 triệu đồng, không hạn chế số lần tham gia trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

NCB
NATIONAL CITIZEN BANK

**MUA SẺ DỄ DÀNG
TRẢ GÓP NHẸ NHÀNG**
Giảm 30% phí chuyển đổi trả góp

Thời gian:
18/3/2024 - 18/7/2024

BUY BUY BUY BUY

30%

Nhiều lợi ích chi tiêu với chương trình trả góp qua thẻ tín dụng NCB.

Với ưu đãi này, NCB cung cấp cho khách hàng giải pháp thanh toán ưu việt với chi phí ban đầu tối ưu, giúp khách hàng thoải mái hơn trong việc mua sắm những mặt hàng có giá trị cao. Số tiền chi trả sau đó cũng được chia đều trong nhiều tháng, liệt kê chi tiết cùng các giao dịch qua thẻ tín dụng trên bảng sao kê. Nhờ đó, chủ thẻ có thể dễ dàng cân đối chi tiêu và chủ động hơn về mặt tài chính.

Không chỉ tiện lợi khi thanh toán, thẻ tín dụng NCB hấp dẫn người tiêu dùng với những ưu đãi đa dạng, thiết thực và chương trình hoàn tiền như: Hoàn tiền mọi chi tiêu tới 880.000 đồng cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng trong thời gian từ nay đến 30/6, tặng mã ưu đãi giảm đến 50% cho những chuyến đi bằng xe xanh SM đến hết ngày 20/7.

Bên cạnh đó, khi sở hữu chiếc thẻ NCB Visa, khách hàng còn thỏa sức du lịch hè khi được giảm tới 30% khi sử dụng các dịch vụ đặt phòng, spa, ẩm thực tại hệ thống khu nghỉ dưỡng đẳng cấp trên cả nước như Premier Village Phu Quoc Resort (Phú Quốc), Novotel Danang Premier Han River (Đà Nẵng), Oakwood Hạ Long, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Osen Quang Hanh (Quảng Ninh).

Sản phẩm thẻ của NCB được liên tục nâng cấp thời gian qua, với những tiện ích đa dạng, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất giúp khách hàng thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và hàng loạt ưu đãi, được đồng đảo khách hàng yêu thích và lựa chọn. Đồng thời, góp phần kích cầu xu hướng thanh toán không tiền mặt, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các cá nhân và doanh nghiệp.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nhieu-loi-ich-chi-tieu-voi-chuong-trinh-tra-gop-qua-the-tin-dung-ncb>